

อาจารย์หมา ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะนำวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก่ปีชง (ชม Clip)

🕒 นำเสนอเมื่อ 8 ม.ค. 2557

อาจารย์หมา ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ในรายการวีไอพี ย้อนหลัง (6 มกราคม) เจาะลึกประเทศไทยปี 2557 พร้อมแนะนำวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก่ปีชง

คนไทยกับฮวงจุ้ย ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานาน และนี่ก็เพิ่งผ่านพ้นปีมะเส็งเข้าสู่ปีมะเมียมาหมาด ๆ หลาย ๆ คน คงกำลังมองหาเคล็ดลับเสริมฮวงจุ้ย แก่ปีชงกันอยู่ **รายการวีไอพี (6 มกราคม 2557) จึงได้เชิญซินแสชื่อดังระดับโลกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์แห่งวิชาฮวงจุ้ย 1 ใน 3 ของโลก เจ้าของฉายา ซินแสหมื่นล้าน อาจารย์หมา หรือ อาจารย์วรธนัท อัครกุลโกวิท มาเจาะลึกประเทศไทยปี 2557 ว่าจะไปในทิศทางไหน และแนะนำวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก่ปีชงปีมะเมีย**

ทั้งนี้ อาจารย์หมา ถือว่าเป็นซินแสคิวทองฝั่งเพชรเลยทีเดียว เพราะอาจารย์คือผู้ที่วางฮวงจุ้ยให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ ธนาคาร ตลาดหุ้น และนักธุรกิจคนดัง มาแล้วนับไม่ถ้วน โดยอาจารย์หมา เปิดเผยว่า ได้เรียนวิชามาจากพ่อ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ดูฮวงจุ้ยเป็นครั้งแรกตอนอายุ 16 แต่ไม่เคยดูฮวงจุ้ยเป็นอาชีพ โดยยกเงินที่ได้รับจากคาถุสำหรับประเทศไทยอยู่ที่ 18,000 บาท ถวายวัดทั้งหมด ต่างประเทศวันละ 1-2 ล้านบาท และเปิดสอนวิชาฮวงจุ้ย สัปดาห์ละ 4 วัน ที่สวนสมเด็จฯ สะพานนวลฉวี มีลูกศิษย์นับแสน

อาจารย์หมา ได้พูดถึงฮวงจุ้ยปีมะเมีย 2557 ว่า เป็นปีที่มุ่งหน้าไปหาความสำเร็จ ปีแห่งความเจริญรุ่งเรือง แถวประเทศเราคือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะมีดวงแห่งความขัดแย้ง เรื่องการถูกผิด แต่ในที่สุดจะสำเร็จ และจะเกิดภัยพิบัติ คือ แผ่นดินไหว น้ำท่วม แต่ไม่ถึงกับร้ายแรง ทั้งนี้ตำแหน่งของโชคลาภจะอยู่ที่บ้นชอนกับตำแหน่งอับมงคลประจำปีคือ ทิศเหนือกับทิศใต้ ให้ตั้งตันกระบองเพชร ขนาดประมาณลูกบ๊องปองไว้ทางทิศนั้น ถ้าห้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกคนในบ้านจะเจ็บป่วย และทิศตะวันตกจะมีโชคลาภโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานราชการ

สำหรับปี ชงปีนี้ คือ ปีชวด ปีม้า ปีฉลู ซึ่งทิศเหนือคือปีชวด (หนู) ทิศใต้คือปีมะเมีย (ม้า) ส่วนปีฉลูจะชงน้อยกว่า แนะนำให้ไปทำบุญ ส่วนปีที่จะรุ่งเรือง คือ ปีระกา ปีมะแม ปีขาล ให้ตั้งสัญลักษณ์เกี่ยวกับเงินทอง เช่น กอนทอง และหากใครปีชงกับเจ้านายให้พกชะเอมตายแดงติดตัว

ด้านเศรษฐกิจโดยรวมปีนี้จะมีดี แต่ไม่ถึงขั้นลำบาก ปี 2558 จะรุ่งเรือง ด้านอาชีพที่จะไปได้รุ่งในปีนี้ คือ บานเช่า ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร และอาชีพที่แย่ ดวงไม่ดี คือ ตำรวจ ทหาร โดยฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนตำแหน่งทุกปี

วิธีจัดบ้านให้ได้รับพลัง อาจารย์หมา แนะนำว่า จะต้องเป็นห้องที่ไม่มีมิดครีမ် และขนาดต้องเล็กกว่าห้องรับแขก ภายในห้องนอนไม่ควรมีห้องน้ำ ห้องนอนที่ดีที่สุดคือห้ามแสงแดดส่องลงเตียง มีทีวีในห้องหรือกระจก เพราะหน้าต่างที่วิเป็นกระจก สามารถสะท้อนกลับมาที่เตียงจะทำให้เกิดปัญหามือที่สาม

ขนาดของโต๊ะทำงานต้องเท่าแขนเอื้อมถึง และไม่ควรมีคอมพิวเตอร์ไว้บนโต๊ะทำงานแต่ควรมีคอมพิวเตอร์สำหรับโต๊ะกินข้าวไม่ควรเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยม ควรมีรูปทรงกลม ทรงรี ปลายมน ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป หองรับแขกต้องเป็นห้องที่มีสีสว่าง ห้ามรก ไม่ควรมีสิ่งเกี่ยวกับน้ำ เช่น ตู้ปลา แจกันใส่ดอกไม้ เพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรัก

ส่วนบ้านที่สร้างผิดหลักฮวงจุ้ยที่พบบ่อยที่สุด คือ บ้านที่ปูพื้นมีลวดลาย เพราะจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่อุปสรรค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับคน เพราะฮวงจุ้ยของใครของมัน แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดีจะแนะนำให้ขายบ้านทิ้ง ถ้าหากไม่รู้ไม่เป็นไร และไม่ควรถัดกระแจกสวนประตู

พร้อมกันนี้ อาจารย์หมา ยังได้พาไปเปิดบ้านที่ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ถือว่าเป็นบ้านที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลกเลยทีเดียว เพราะมีฮวงจุ้ยครบทั้ง 88 แบบ ตรงตามหลักทุกอย่าง เฉพาะตัวบ้านก็ราคาซื้อขายแล้ว แต่ยังมีของตกแต่งราคากว่านับพันล้านบาทอีกด้วย

เห็นราคาบ้านแพงขนาดนี้ คงอยากจะชมบ้านของอาจารย์หมา กันแล้วใช่ไหมล่ะ ฝั่งเราลองไปดูรูปแบบการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ภายในบ้านที่ถูกต่องตามหลักฮวงจุ้ยกันจ้า เผื่อใครจะเอาไปปรับใช้ แต่ถ้ามียอดเงินเหลือมากพอที่จะสร้างเหมือนอาจารย์หมาก็จัดไปเลย..แคหลังละร้อยกว่าล้านบาทเอง (ออิอิ)

คลิป [วีไอพี 6 ม.ค. 57 FULL](#) โพสต์โดย [คุณ ThaiTV19](#) สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

ขอบคุณข้อมูลจาก [กระปุก.คอม](#)